

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Thành Lợi năm 2023

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhà nước;

Căn cứ kế hoạch số 158/KH –UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Vụ Bản về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Vụ Bản năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Thành Lợi xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Thành Lợi năm 2023 như sau:

I. Mục tiêu

1) Mục tiêu tổng quát:

Ứng dụng CNTT kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước (CQNN) trên địa bàn xã, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân và ứng dụng CNTT thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), góp phần nâng cao khả năng tương tác hai chiều giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền từ đó đem lại hiệu quả giao dịch hành chính.

2) Mục tiêu cụ thể:

- Ứng dụng CNTT gắn với CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp:

+ Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình cung cấp thông tin trên trang điện tử của địa phương, đảm bảo đáp ứng là kênh cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp, được duy trì ổn định, liên tục.

- Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước.

+ Tiếp tục khai thác sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại cơ quan.

+ Trên 90% văn bản không mật trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử.

+ 100% hồ sơ cán bộ, công chức được cập nhật và quản lý hoàn toàn trên phần mềm.

+ 90% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử.

+ Cán bộ phụ trách về CNTT được đào tạo nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu.

- Xây dựng hệ thống tích hợp dùng chung Khung kiến trúc Chính quyền điện tử.

II. Nội dung

1) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

Tiếp tục tổ chức khai thác sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đã được đầu tư và triển khai.

Duy trì sử dụng các phần mềm nghiệp vụ phục vụ quản lý, xử lý công việc chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong năm; phối hợp triển khai các dự án, đề án do UBND tỉnh triển khai.

Tăng cường ứng dụng chữ ký số trong CQNN nhằm đáp ứng nhu cầu gửi nhận văn bản điện tử và tích hợp vào các hệ thống thông tin giao dịch giữa các CQNN với nhau, với doanh nghiệp và người dân được xác thực, nhanh chóng và an toàn.

2) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Tiếp tục duy trì hoạt động, khai thác có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, liên thông tích hợp với các phần mềm chuyên ngành.

Tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin điện tử với các chức năng hỗ trợ người khuyết tật, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Triển khai mở rộng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức doanh nghiệp và công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã.

Triển khai xây dựng một số CSDL chuyên ngành; trong đó lưu ý xây dựng các hệ thống CSDL dùng chung, ưu tiên các CSDL nền tảng phát triển Chính quyền điện tử.

3) Phát triển hạ tầng kỹ thuật:

Sử dụng và duy trì các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đang triển khai trong các cơ quan nhà nước hoạt động ổn định, liên tục, thông suốt, an toàn, an ninh thông tin.

Nâng cấp, bổ sung hạ tầng, trang thiết bị CNTT cần thiết đảm bảo phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng tại cơ quan.

4) Đảm bảo an toàn thông tin:

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn xã. Rà soát, kiểm tra, đánh giá, thẩm

định, tổ chức thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo cấp độ theo quy định.

Phổ biến và hướng dẫn thực thi công tác an toàn, an ninh thông tin của các cơ quan cấp trên. Tổ chức quán triệt việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho lãnh đạo, cán bộ, công chức.

Chú trọng, nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT nhằm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin.

Tăng cường công tác phối hợp để sẵn sàng chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin. Bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan.

Thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng.

Thường xuyên và duy trì sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Nam Định (namdinh.gov.vn), không được sử dụng các hệ thống thư điện tử công cộng để phục vụ công việc, công tác nhà nước.

5) Nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực có trình độ CNTT tại cơ quan.

Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT kỹ năng khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin cho cán bộ, công chức nhằm tạo thuận lợi cho thao tác, xử lý và tăng cường hiệu quả công việc.

III. Giải pháp

1) Môi trường chính sách thực hiện:

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống pháp lý của tỉnh về CNTT.

Tham dự các lớp đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu công việc về công tác trong các cơ quan nhà nước của xã.

Rà soát cập nhật các quy chế, quy định về sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung; quy định về an toàn thông tin, sử dụng chữ ký số.

2) Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính.

Thực hiện gắn kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử với cải cách hành chính.

Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia.

3) Về tổ chức:

Đẩy mạnh khả năng tham mưu các giải pháp phát triển ứng dụng CNTT mang tính lâu dài và hiệu quả tại các cơ quan.

Tăng cường vai trò của lãnh đạo UBND xã; phát huy tối đa vai trò quản lý nhà nước, tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp xã.

Kết hợp chặt chẽ ứng dụng CNTT với công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo cấp xã và hoạt động cải cách hành chính tại cơ quan; gắn việc đánh giá hiệu quả công tác quản lý, công tác cải cách hành chính với hiệu quả triển khai các ứng dụng CNTT tại cơ quan.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT phục vụ việc triển khai, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

4) Giải pháp triển khai.

Thường xuyên bảo trì, nâng cấp hệ thống thông tin của xã.

Phát triển hệ thống thông tin gắn liền với việc thực thi các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo sự đồng bộ các điều kiện: Con người, tài chính, chính sách pháp lý, giải pháp công nghệ, mục tiêu và hiệu quả sử dụng; đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về kết nối ứng dụng, cơ sở dữ liệu; phù hợp Kiến trúc Chính quyền điện tử của địa phương, không trùng lắp với các CSDL, hệ thống thông tin đã được tỉnh, sở, ngành đầu tư và triển khai.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT phục vụ việc triển khai, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin đã được đầu tư.

Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng; trách nhiệm xử lý dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

5) Các giải pháp khác

Quản triệ và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND xã năm 2023 để xác định và tổ chức triển khai đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và hiệu quả của việc ứng dụng CNTT; khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin qua mạng, đặc biệt là sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhằm giảm chi phí và thời gian, từng bước nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống.

V. Kinh phí thực hiện

Phải đảm bảo ngân sách địa phương cho các hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2023 được cân đối phù hợp quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, trong đó bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên hợp lý để duy trì hoạt động ổn định các hệ thống thông tin đã được đầu tư. Trong đó, tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phát triển phần mềm, công tác đảm bảo an toàn thông tin, bồi dưỡng nguồn lực CNTT để phục vụ quản lý chuyên ngành, phục vụ người dân tiếp cận thông tin.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Công chức Văn hóa – Xã hội (phụ trách Văn hóa & Thông tin)

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Phối hợp tham mưu, hướng dẫn nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về CNTT trên địa bàn xã.

Thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã xử lý, kiến nghị cơ quan cấp trên hướng giải quyết trong quá trình triển khai.

Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

2. Công chức Tài chính - Kế toán

Cân đối nguồn kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

3. Công chức Văn phòng – Thống kê

Phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu để đảm bảo hạ tầng, trang thiết bị CNTT cần thiết phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đang triển khai trên địa bàn xã.

Chủ động rà soát, đánh giá và tham mưu UBND xã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan. Hướng dẫn việc đầu tư trang thiết bị và các ứng dụng phục vụ công tác đảm bảo an toàn thông tin số cho hệ thống thông tin của cơ quan.

Thực hiện tốt công tác đánh giá thi đua khen thưởng của cơ quan, trong đó kết hợp lồng ghép các nội dung đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT.

Phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân xã các cơ chế chính sách đãi ngộ, đào tạo nâng cao và sử dụng cán bộ chuyên trách, phụ trách về CNTT.

4. Các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn

Trên tinh thần Kế hoạch này, cụ thể hóa thành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2023 của ngành mình, đảm bảo phù hợp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả.

5. Đài Tuyên thanh xã, Trang thông tin điện tử xã:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT trên địa bàn xã; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến các hoạt động ứng dụng CNTT và truyền thông tại địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các bộ phận liên quan và các ngành, đoàn thể nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND xã thông qua Công chức Văn hóa - Xã hội (*Phụ trách VH & TT*) để tổng hợp và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng VH&TT (VBĐT b/cáo);
- Đảng ủy, HĐND, MTTQ (b/cáo);
- Các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan; (th/hiện)
- Lưu: VP, VH TT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Tuyên